

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2070 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ราคา 5 บาท

รวมคดี
รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด
 สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923
 E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.thaicorporatenews.com



ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุน

นายพรชัย ชูระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า นายฉัตรน แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) ครั้งที่ 4 ในฐานะผู้ว่าการสำรองชั่วคราว (Temporary Alternate Governor) ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 ณ ราชรัฐลักเซมเบิร์ก โดยมีสรุปสาระสำคัญของผลการประชุม ดังนี้

1. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งที่ 4 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือและความเชื่อมโยง” (Cooperation and Connectivity) ถือเป็นการประชุมสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งแรกนอกภูมิภาคเอเชีย โดยราชรัฐลักเซมเบิร์กถือเป็นประเทศยุโรปประเทศแรกที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ AIIB
2. ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการสร้าง “ความร่วมมือและความเชื่อมโยง” ในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความท้าทายหลายประการ เช่น เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การกีดกันทางการค้า ความตึงเครียดในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ความต้องการเงินทุนในระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านกลไกพหุภาคีเป็นส่วนสำคัญของการสร้างความเชื่อมโยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนภายใต้กรอบการประชุม G20
3. ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคภายในทวีปเอเชีย และความร่วมมือระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป ผ่านข้อริเริ่มต่างๆ ที่สำคัญ สำหรับประเด็นความเชื่อมโยงที่เจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ ความเชื่อมโยงด้านดิจิทัล (Digital Connectivity) ซึ่งที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงดังกล่าว
4. ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานของ AIIB ปัจจุบัน AIIB ได้อนุมัติโครงการลงทุนไปแล้วทั้งหมด 45 โครงการ มูลค่ารวม 8.48 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน 17 ประเทศ ทั้งนี้ ปัจจุบัน AIIB มีโครงการลงทุนในประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการสมัครเข้าเป็นสมาชิก AIIB ของสาธารณรัฐเบเนน สาธารณรัฐจิบูตี และสาธารณรัฐรวันดา ทำให้ในปัจจุบัน AIIB มีสมาชิกเพิ่มเป็น 100 ประเทศ
5. การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ AIIB ครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ที่สำนักงาน AIIB แห่งใหม่ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. (02) 273-9020 ต่อ 3376

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
Ins. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
 Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

**บริการออกแบบ
 และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์**

ทุกชนิด **02-555-0920**

อาเซียนตั้งวงถกข้อกังวล

ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR)

เดินหน้าร่างยุทธศาสตร์รับมือ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID-IGNITE) เชิญผู้แทนจาก 3 เสาประชาคมอาเซียนร่วมประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน (SEOM) ครั้งที่ 3/50 รับกังวลผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เคาะเดินหน้าร่างยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือก่อนเสนอระดับนโยบายทั้ง 3 เสาพิจารณา

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรเพื่อการพัฒนาของสหรัฐฯ (USAID-IGNITE) จัดประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนสมัยพิเศษ (Special Meeting of the Committee of the Whole : Special CoW) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลเวิลด์ เพื่อหารือการเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนของคณะทำงานในสาขาต่างๆ ใน 3 เสาประชาคมอาเซียน (เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง) ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เนื่องจากประเด็น 4IR เป็นเรื่องใหม่สำหรับอาเซียน จึงยังไม่มีกรณีหรือในประเด็นที่อาจมีความคาบเกี่ยวระหว่างสาขาและระหว่างเสา ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องมอบฝ่ายเลขาธิการอาเซียนไปจัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับ 4IR เสนอระดับนโยบายของอาเซียนทั้ง 3 เสาพิจารณาต่อไป

นางอรมน เสริมว่า การประชุมครั้งนี้ สำนักเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความกังวลว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ 4IR จะส่งผลให้กว่าร้อยละ 50 ของแรงงานในประเทศสมาชิกอาเซียนถูกแทนที่โดยระบบอัตโนมัติ ในทางกลับกันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้น อาจทำให้อุตสาหกรรมต้องการแรงงานใหม่ๆ เพื่อทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ประชุมจึงได้ระดมความเห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน และความพร้อมของอาเซียนใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (2) ทรัพยากรมนุษย์ (3) กรอบกฎระเบียบ (4) ความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐาน และ (5) การเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน เพื่อหารือถึงความท้าทายและเสนอแนวทางในการรับมือร่วมกัน โดยเห็นพ้องว่าอาเซียนจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง 1) การประสานการทำงานระหว่างสาขาและระหว่างเสา เพื่อให้การทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและเอื้อประโยชน์ต่อกัน 2) การแบ่งปันข้อมูลการดำเนินงานของแต่ละสาขาให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและพร้อมเพรียง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และ 3) การกำหนดยุทธศาสตร์ของอาเซียนเพื่อรับมือกับ 4IR นอกจากนี้ สำหรับคณะทำงานรายสาขาของอาเซียน ที่ประชุมเห็นว่าอาจต้องเตรียมความพร้อมด้าน 4IR เช่น วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ผู้ประกอบการขนาดเล็กและรายย่อย ทรัพยากรด้านปัญญา การคุ้มครองผู้บริโภค อาหาร เกษตรและป่าไม้ เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 7 ของ GDP ของอาเซียน (2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2568 เศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยให้มูลค่า GDP ของอาเซียนเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th

